

สรุปข่าวหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 มีนาคม 2562

หอการค้าฯ ห่วง รัฐเกียร์ว่างเนะ สานต่อโครงการ

นายกฤษฎ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา หลังจากนั้นอาจจะใช้เวลาอีกระยะจึงจะเห็นโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ซึ่งภาคเอกชนคาดหวังให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปโดยไม่มีเกียร์ว่าง เพราะช่วงนี้ถือเป็นช่วงสำคัญที่ต่างชาติอยากจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นการรักษาความสงบเรียบร้อยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าต่อไปได้

อย่างไรก็ตาม ภาคเอกชนมองว่า หลายนโยบายเป็นเรื่องที่ดีที่ควรสานต่อเช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC, การพัฒนาการศึกษา, และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่วนการขึ้นค่าแรงโดยส่วนตัวไม่มีปัญหาเรื่องการเพิ่มค่าจ้างแรงงาน แต่มองว่ารัฐบาลใหม่ควรเน้นเพิ่มทักษะแรงงานมากกว่าเพราะในอนาคตเป็นยุคที่จะมีเครื่องจักรและหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่แรงงานมนุษย์มากขึ้น

สำหรับมุมมองต่อการเลือกตั้ง เป็นเรื่องน่ายินดีที่ภาพรวมการเลือกตั้งผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและประชาชนตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการก็ค่อนข้างสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนอย่างชัดเจน หลายพรรคการเมืองที่เสนอทางเลือกใหม่ ๆ ได้รับความนิยมนำเพิ่มขึ้น ในขณะที่พรรคเก่าแก่ประชาชนให้ความสนใจลดลง ซึ่งหลังจากนี้ทุกพรรคจะต้องทบทวนบทบาทที่ผ่านมามีข้อผิดพลาดอย่างไร รวมถึงจะนำนโยบายที่หาเสียงไว้กับประชาชนไปปฏิบัติจริงได้อย่างไร

ที่มา : ข่าวหุ้น

อัดฉีด 4 หมื่นล้าน เข้ากองทุนประชารัฐ

นายกฤษฎ์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ค่อนข้างพอใจกับการเลือกตั้งที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประเด็นที่ภาคเอกชนต้องการให้เกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งคือ ก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่ อยากให้ทุกฝ่ายเดินทางมาจับเคลื่อนประเทศต่อไป และไม่ให้เกิดเกียร์ว่าง เพราะช่วงนี้นักลงทุนต่างชาติและนักท่องเที่ยวต้องการเข้ามาในไทยมากขึ้น หลังการจัดตั้งรัฐบาล มี ครม.ชุดใหม่ ก็อยากจะเห็นนโยบายดี ๆ มาก่อน และขอให้ทำอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละพรรคการเมืองก็มีนโยบายที่คล้ายกัน โดยเฉพาะเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่วิธีการทำไม่เหมือนกัน อยู่ที่การลำดับความสำคัญก่อนหลัง

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งที่มีคะแนนที่สูสีกันระหว่างพรรคการเมืองขนาดใหญ่ 2 พรรค แต่หากประเมินจากผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการล่าสุด จะเห็นว่าพรรคพลังประชารัฐมีโอกาสสูงที่จะรวบรวมเสียงสนับสนุนได้เกิน 250 เสียง เมื่อรวมกับเสียงของส.ว.อีก 250 เสียง จะทำให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีโอกาสได้เป็นนายกฯ คนต่อไป และเชื่อว่ารัฐบาลใหม่จะกำหนดนโยบายเศรษฐกิจใหม่ออกมาได้เร็ว โดยไม่มีปัญหาความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล เพราะจะเห็นว่าพื้นฐานนโยบายเศรษฐกิจของแต่ละพรรค การเมืองที่หาเสียงไว้นั้นไม่แตกต่างกัน

ที่มา : เดลินิวส์